

Thành ủy và Ban tổ chức Hải Phòng đã làm gì để thi hành Nghị quyết 136 của Ban bí thư Trung ương Đảng?

Vũ Thái

Từ giữa năm 1966 đến nay, phong trào của các huyện ngoại thành Hải Phòng có nhiều tiến bộ mới trên các mặt sản xuất nông nghiệp chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ và cải thiện đời sống cho nhân dân. Mặc dù máy bay của giặc Mỹ tăng cường đánh phá vụ mùa năm 1966 và vụ chiêm 1967, các huyện ở Hải Phòng đều giành được thắng lợi to lớn.

Vừa qua, sau khi kiểm điểm, đánh giá phong trào của các huyện thành phố, thành ủy Hải Phòng đã khẳng định: một trong những nguyên nhân quan trọng thúc đẩy phong trào ngoại thành vươn lên là bước đầu các huyện ủy đã được kiện toàn về lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện, là Hải Phòng đã tích cực tiến hành cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt"

Qua sơ bộ tìm hiểu tình hình, chúng tôi thấy rằng vài năm gần đây, nhất là từ khi có Nghị quyết của Ban bí thư Trung ương Đảng, thành ủy Hải Phòng đã chú trọng đi sát giúp đỡ cho các huyện ủy phấn đấu vươn lên về các mặt tư tưởng, trình độ hiểu biết và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban tổ chức thành ủy Hải Phòng cũng đã có nhiều cố gắng trong việc làm tham mưu giúp cho Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy.

1 - Huyện ủy vận dụng Nghị quyết 136 của Ban bí thư Trung ương Đảng vào hoàn cảnh của địa phương

ở Hải Phòng, để giúp cho các huyện ủy có cơ sở đặt phương hướng biện pháp kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của mình, phấn đấu trở thành huyện ủy "bốn tốt" thành ủy đã nghiên cứu và ra nghị quyết chuyên đề về nghiên cứu và ra nghị quyết chuyên đề về một số công tác lớn. Đó là các nghị quyết đẩy mạnh cuộc vận động xây

dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt"; công tác cán bộ cuộc vận động "3 cải tiến" (cải tiến tổ chức, cải tiến tác phong, cải tiến lề lối làm việc). Đồng thời, thành ủy đã cùng các huyện ủy bàn và thực hiện một số biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh cuộc cách mạng kỹ thuật trong nông nghiệp.

Thi hành những nghị quyết cụ thể trên đây, thành ủy Hải Phòng đã một mặt, cố gắng thể hiện tinh thần quyết tâm kiên toàn một cách toàn diện sự lãnh đạo và chỉ đạo của các huyện ủy như Nghị quyết của Ban bí thư đã chỉ rõ; mặt khác, đã xác định vị trí của các huyện, đã phân tích, đánh giá phong trào các huyện, chỗ mạnh chỗ yếu trong các huyện ủy thuộc thành phố.

Xuất phát từ tình hình thực tế của các huyện ngoại thành Hải Phòng, thành ủy trước hết đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Nông nghiệp của Hải Phòng vài năm trước đây tiến chậm chạp. Điều đó các ngành, các cấp trong thành phố đều thấy rõ. Nhưng về việc đi sâu phân tích xem tồn tại chủ yếu là những mặt nào? và nguyên nhân chính là do đâu? thì sự nhất trí trong đảng bộ chưa thật cao; giữa các ngành, các cấp còn có sự nhìn nhận khác nhau. Do đó, thành ủy chưa tập trung được lực lượng của các ngành, các cấp trong thành phố để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Tình hình đó có ảnh hưởng không tốt tới phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo của nhiều huyện ủy. Đi sâu vào kiểm điểm chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, Thành ủy đã chỉ rõ: tồn tại chủ yếu và phổ biến của các huyện ngoại thành là năng suất lúa không ổn định, năm lên, năm xuống thất thường; tình trạng độc canh lúa còn nặng, hoa màu (đặc biệt là khoai lang) phát triển kém cả về diện tích và năng suất; sản xuất thực phẩm chiếm một vị trí rất quan trọng yếu trong phương hướng sản xuất của ngoại thành nhưng lên chậm. Đồng thời thành ủy cũng tập trung nêu nổi bật hai nguyên nhân chính làm cho sản xuất nông nghiệp của ngoại thành phát triển chưa mạnh.

Một là, sự lãnh đạo của đảng bộ đối với sản xuất nông nghiệp chưa được tăng cường đúng mức, nhiều tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn còn yếu, trong đó vấn đề mấu chốt là nhiều nơi lựa chọn bố trí cán bộ, cốt cán của xã hợp tác xã (như bí thư đảng ủy xã, chủ nhiệm hợp tác xã...) chưa tốt. Một số cán bộ cơ sở còn nặng tư tưởng bảo thủ, công thân, phạm sai lầm thâm ô, độc đoán, thiếu dân chủ đối với quần chúng.

Hai là, nhiều cấp bộ đảng ở nông thôn (kể cả nhiều huyện ủy và các ngành có trách nhiệm giúp thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp) chưa nhận thức đầy đủ vị trí then chốt của cuộc cách mạng kỹ thuật trong công nghiệp. Có đồng chí nhấn mạnh việc củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất, tăng cường công tác quản lý hợp tác xã nông nghiệp, hoặc nói nhiều về công tác gia đình chính trị, nâng cao ý thức làm chủ tập thể cho xã viên hợp tác xã nông nghiệp, mà thấy mối quan hệ giữa ba cuộc cách mạng: cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng về kỹ thuật, cách mạng về tư tưởng và văn hóa, trong đó cách mạng về kỹ thuật đóng vai trò then chốt. Biểu hiện cụ thể của nhận thức chưa đầy đủ này là việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho các hợp tác xã nông nghiệp việc làm thủy lợi, phân bón, lựa chọn và thay đổi giống lúa, cải tiến nông cụ, đào tạo cán bộ kỹ thuật nông nghiệp... không được đặc biệt chú trọng đẩy lên mạnh mẽ để phục vụ cho nhiệm vụ thâm canh tăng năng suất trong nông nghiệp.

Trên cơ sở phân tích chính xác những nguyên nhân chủ yếu trên đây, thành ủy Hải Phòng đã quyết định được đúng đắn những phương hướng, biện pháp đẩy mạnh cuộc cách mạng kỹ thuật trong nông nghiệp.

Để tăng cường lãnh đạo nông nghiệp, Ban thường vụ thành ủy Hải Phòng còn ra một số nghị quyết cụ thể khác như: nghị quyết về quy vùng kinh tế, về phong trào làm thủy lợi trong 2 năm về chăn nuôi....

Cùng với các nghị quyết về nông nghiệp, và để bảo đảm cho các nghị quyết về nông nghiệp (cũng như mọi công tác khác) thực hiện được tốt, thành ủy Hải Phòng đã ra ba nghị quyết về công tác tổ chức. Dựa vào phương châm "gắn cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt" với cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" và với tinh thần "các cơ sở đảng có mạnh thì các huyện ủy mới mạnh". Thành ủy Hải Phòng vận dụng những kinh nghiệm mà Trung ương đã nêu ra, tổng kết và đề ra phương hướng, biện pháp tăng cường xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở của Đảng ở nông thôn. Nghị quyết "ba cải tiến" của thành ủy nhằm cải tiến tổ chức, cải tiến tác phong, cải tiến lề lối làm việc của toàn đảng bộ thành phố. Đặt vấn đề "ba cải tiến" thành nhiệm vụ chung của toàn đảng bộ là do thành ủy thấy rằng các ngành, các cấp có quan hệ với nhau rất chặt chẽ vậy phải cùng "cải" thì mới có thể "tiến" được. Riêng đối với các huyện ủy, muốn trở thành huyện ủy "bốn tốt" thì không thể chỉ bản thân các huyện ủy phấn đấu, mà phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thành ủy, sự giúp đỡ nhiệt tình của các ngành trên thành phố và sự đóng góp tích cực của tất cả các cơ quan huyện. Nghị quyết về công tác cán bộ của thành ủy, một mặt cụ thể hóa tiêu chuẩn huyện ủy viên, giúp cho việc lựa chọn bố trí kiện toàn các huyện ủy, mặt khác giúp cho các huyện ủy làm tốt hơn nữa công tác cán bộ trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn mình được phân cấp quản lý.

Ban thường vụ Thành ủy phân công nhau xuống trực tiếp truyền đạt kỹ những nghị quyết trên đây cho các huyện ủy và cùng các huyện ủy bàn bạc cách thực hiện. Đại hội các đảng bộ huyện ở Hải Phòng vừa qua đạt kết quả tốt hơn các lần trước cả về mặt đề ra phương hướng, nhiệm vụ chung của từng đảng bộ huyện cũng như phương hướng, biện pháp phấn đấu của từng huyện ủy và huyện ủy viên; việc kiện toàn về tổ chức của các huyện ủy, về căn bản, bảo đảm đúng tiêu chuẩn do Ban bí thư Trung ương quy định. Đi đôi với việc giúp đỡ cho tất cả các

huyện ủy cùng phấn đấu vươn lên, từng thời gian thành ủy tập trung các ngành của thành giúp cho từng huyện. Từ năm ngoái đến nay, thành ủy chỉ đạo riêng huyện Vĩnh Bảo là một huyện khá để rút kinh nghiệm cho các huyện, và gần đây, thành ủy giúp cho Thủy Nguyên là một huyện hiện có nhiều khó khăn.

Hơn một năm nay thi hành Nghị quyết của Ban bí thư và các nghị quyết trên của thành ủy, các huyện ủy ở Hải Phòng, với mức độ khác nhau, đều có nhiều tiến bộ mới về lãnh đạo và chỉ đạo. Trong đó nổi lên mặt lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cuộc cách mạng kỹ thuật trong nông nghiệp, xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở của Đảng. Về sản xuất nông nghiệp thì công tác thủy lợi bước đầu có chuyển biến mạnh hơn trước, việc chọn giống lúa có tiến bộ rõ rệt (vụ mùa 1966 gần 90% thóc giống được xử lý bằng phương pháp khoa học, nên mạ tốt, không bị sâu), khoai lang tăng thêm cả về diện tích, cả về năng suất. Về mặt xây dựng củng cố các tổ chức cơ sở của đảng, số đảng viên, chi bộ, đảng viên cơ sở, được công nhận "bốn tốt" tăng lên nhiều đáng chú ý là Hải Phòng đã tập trung lựa chọn bố trí lại tương đối tốt các cán bộ cốt cán ở cơ sở, bảo đảm cho việc chấp hành các chủ trương, chính sách của đảng và các nghị quyết chỉ thị của các cấp ủy đảng trên được đúng đắn. Nhiều huyện ủy và đảng bộ huyện đã có tinh thần cách mạng tiến công, phấn đấu vươn lên khắc phục được một bước các tư tưởng hữu khuynh, bảo thủ, ngại khó, chủ quan thỏa mãn hoặc thành tích chủ nghĩa. Dựa vào các nghị quyết của Trung ương và của thành ủy, trải qua đấu tranh phê bình, tự phê bình trong nội bộ, tinh thần đoàn kết nhất trí của các huyện ủy được chặt chẽ và cao hơn trước. ý định của thành ủy muốn các huyện ủy, các đảng bộ nông thôn chuyển cách làm việc theo như lối làm việc trong công nghiệp đã bước đầu được thực hiện: làm việc có chương trình, kế hoạch; lãnh đạo toàn diện, đồng thời từng thời gian tập trung chỉ đạo công tác trọng tâm; giảm bớt các cuộc

hội họp không cần thiết và tăng cường đi sâu, đi sát cơ sở và quần chúng; thực hành nguyên tắc lãnh đạo dân chủ tập thể.

2 Ban tổ chức của thành ủy cố gắng phát huy tác dụng làm tham mưu giúp cho thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy

Sự chuyển biến tiến bộ của các huyện ở Hải Phòng trước hết được gắn liền với các huyện ủy. Đồng thời, trong việc thi hành Nghị quyết của Ban bí thư trung ương và nghị quyết của thành ủy Hải Phòng, vừa qua nhiều ngành của thành phố đã có những cố gắng và tiến bộ nhất định trong việc giúp cho thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy. Trong đó chúng tôi thấy Ban tổ chức của thành ủy đã có nhiều cố gắng phát huy tính chủ động, tích cực của mình.

Trước hết phải nói rằng, trong năm 1966, Ban tổ chức Hải Phòng đã giúp thành ủy tổng kết, nghiên cứu và ra những nghị quyết quan trọng về mặt tổ chức, xây dựng Đảng. Đó là: Nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nghị quyết về "ba cải tiến" và Nghị quyết về công tác cán bộ. Những nghị quyết ấy của thành ủy đã giúp cho các huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, xây dựng Đảng để bảo đảm hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị của đảng bộ thành phố, đồng thời thiết thực nâng cao sức chiến đấu của bản thân mình.

Ngoài việc giúp Thành ủy đề ra những nghị quyết trên đây, Ban tổ chức còn đi sát giúp đỡ các huyện ủy thực hiện tốt nghị quyết của Ban bí thư Trung ương Đảng về cấp huyện và các nghị quyết của thành ủy. Vấn đề đáng chú ý là việc giúp đỡ các huyện ủy vừa qua không phải chỉ thể hiện ở chỗ lựa chọn sắp xếp các đồng chí vào huyện ủy. Ban tổ chức Hải Phòng đã phấn đấu vươn lên để giúp các huyện ủy được toàn diện, thường xuyên hơn trước. Trong việc giúp cho các huyện ủy, tác dụng của Ban tổ chức nổi lên là: giúp Thành ủy chỉ đạo các huyện ủy học tập và quán triệt Nghị quyết 136 của Ban bí thư Trung ương Đảng và các nghị quyết của Thành ủy; cùng với các ngành

trên thành giúp các huyện ủy xây dựng bản báo cáo đánh giá phong trào, tiến hành phê bình, tự phê bình sự lãnh đạo và chỉ đạo của mình, đề ra phương hướng, biện pháp phấn đấu chung của đảng bộ huyện và của riêng huyện ủy cũng như từng huyện ủy viên; theo dõi giúp đỡ các huyện ủy và huyện ủy viên phát huy các ưu điểm, sửa chữa các thiếu sót, thực hiện tốt các phương hướng, biện pháp phấn đấu đã đề ra.

ở Hải phòng, khi mới có Nghị quyết 136 của ban bí thư trung ương Đảng, nhiều huyện ủy quan niệm chưa đầy đủ, nên có ý nghĩ tách rời việc kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo của bản thân mình với việc đẩy mạnh các nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu... trước mắt. Có huyện ủy cho rằng "cứ dốc mạnh sản xuất, đạt được 5 tấn/héc ta là giải quyết ổn mọi việc". Nơi địch đánh phá mạnh thì lại chỉ nghĩ "trước mắt phải sơ tán bảo vệ dân, còn xây dựng huyện ủy "bốn tốt" hãy lui lại vài tháng cũng được". Nơi phong trào hợp tác hóa còn yếu thì nhấn mạnh vấn đề tăng cường củng cố hợp tác xã nông nghiệp, chờ có kinh nghiệm của huyện chỉ đạo riêng rồi mới tiến hành xây dựng huyện ủy "bốn tốt". Trước tình hình đó, Ban tổ chức của Thành ủy một mặt truyền đạt cho các huyện ủy quán triệt Nghị quyết 136 của Ban bí thư Trung ương Đảng và các nghị quyết của Thành ủy; mặt khác giúp các huyện ủy biện pháp cụ thể, để gắn chặt việc xây dựng huyện ủy "bốn tốt" với các nhiệm vụ chính trị hàng ngày của các đảng bộ huyện, lấy việc xây dựng huyện ủy "bốn tốt" để thúc đẩy việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, và thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị để thiết thực xây dựng huyện ủy.

Đi vào cụ thể, các huyện ủy gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong việc xây dựng phương hướng và biện pháp phấn đấu "bốn tốt". Ban tổ chức Thành ủy, dưới sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Ban thường vụ Thành ủy, đã chủ động phối hợp với nhiều ngành của thành, tiến hành chỉ đạo riêng trước ở huyện Vĩnh Bảo, để rút kinh nghiệm cụ thể hướng dẫn cho các huyện ủy. Để giúp được cụ thể, thiết thực cho huyện ủy,

đối với huyện chỉ đạo riêng, Ban tổ chức đã tập trung bốn người (1 trưởng ban, 1 phó ban, và 2 cán bộ có năng lực) xuống nghiên cứu tình hình mọi mặt ở huyện. Xuống huyện, các đồng chí đó không những chỉ làm việc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy (bí thư, phó bí thư) mà còn lắng nghe ý kiến của từng huyện ủy viên, nhận xét của các ngành, các cán bộ cơ sở, tập hợp ý kiến của các ngành trên thành về sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy. Chính do cách nghiên cứu sâu và theo đường lối quần chúng đó, các đồng chí của Ban tổ chức thành đã hiểu được tương đối rõ ràng và đầy đủ những ưu điểm, nhược điểm của huyện ủy cũng như của từng huyện ủy viên. Trên cơ sở đó, với thái độ chân tình thẳng thắn các đồng chí của Ban tổ chức thành ủy đã giúp cho huyện ủy và từng huyện ủy viên chuẩn bị phê bình, tự phê bình được tốt. Nhờ huyện ủy và các huyện ủy viên tiến hành phê bình, tự phê bình được tốt, huyện ủy đã củng cố được sự đoàn kết nhất trí nội bộ và đạt được phương hướng, biện pháp phấn đấu theo yêu cầu "bốn tốt".

Ngoài những việc làm trên đây, để giúp Huyện ủy Vĩnh Bảo tiến hành phê bình, tự phê bình được tốt, xây dựng tinh thần cách mạng tiến công và học tập nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ đạo của mình, Ban tổ chức thành còn gọi cho huyện ủy đi sâu vào thực tiễn phong trào những nơi tiên tiến (kể cả các huyện bạn và trong địa phương mình). Ví dụ: tập thể huyện ủy Vĩnh Bảo đi học tập kinh nghiệm của Huyện ủy Ninh Giang (hải Dương), Huyện ủy Thụy Anh, xã Nguyên xá và hợp tác xã Quảng Nạp (Thái Bình). Huyện Ninh Giang đồng ruộng còn trũng hơn huyện Vĩnh Bảo nhưng do huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt nên sản xuất và các mặt công tác đều khá. Huyện ủy Thụy Anh phong trào từ chỗ có nhiều khó khăn đã chuyển biến mạnh do huyện ủy quyết tâm, đi vào lãnh đạo sản xuất nông nghiệp, xây dựng củng cố hợp tác xã, nắm và chỉ đạo chắc một số khâu mấu chốt... Những thực tiễn đó đã giúp thêm cho Huyện ủy Vĩnh Bảo tự giác khắc phục tư tưởng chủ quan thỏa mãn

trước đây của mình, nâng cao được nhiệt tình cách mạng và ý chí phấn đấu vươn lên.

Sự giúp đỡ của Ban tổ chức thành ủy Hải Phòng đối với các huyện ủy không phải chỉ dừng lại ở chỗ giúp đỡ các huyện ủy vạch được phương hướng, biện pháp phấn đấu mà tiếp đó còn giúp Thành ủy theo dõi, giúp đỡ cho các huyện ủy phát huy ưu điểm, thực hiện tốt những phương hướng, biện pháp đã đề ra, để mau chóng trở thành huyện ủy "bốn tốt". Có thể nêu cụ thể một số việc làm của Ban tổ chức thành đáp ứng đúng yêu cầu của các huyện ủy như: Chủ động phối hợp với Ban tuyên giáo của Thành ủy, một mặt mở lớp bồi dưỡng cho các huyện ủy viên mới (lớp do các đồng chí ủy viên thường vụ thành ủy trực tiếp giảng), mặt khác đề nghị với thành ủy cử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các huyện đi dự các lớp bồi dưỡng do trung ương mở; tổ chức hội nghị bồi dưỡng cho các đồng chí huyện ủy viên làm phái viên; cùng với Huyện ủy Vĩnh Bảo củng cố xã kém rút được nhiều kinh nghiệm tốt để nâng loại cơ sở này lên, khắc phục tình trạng không đồng đều trong phong trào...

Trên đây là một số việc mà Thành ủy và Ban tổ chức Hải Phòng đã làm để thi hành Nghị quyết 136 của Ban bí thư Trung ương Đảng. để đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt" nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các huyện ủy, thời gian tới Thành ủy Hải Phòng chủ trương tập trung tăng cường bồi dưỡng cho các huyện ủy và các huyện ủy viên gắn chặt với việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu, cải thiện đời sống cho nhân dân đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng. Ngoài việc làm cho các huyện ủy, các huyện ủy viên nắm vững hơn nữa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng để vận dụng sát hợp vào đặc điểm của từng địa phương, nâng cao sự hiểu biết về quản lý kinh tế và kỹ thuật nông nghiệp, Thành ủy sẽ đặc biệt chú trọng giúp cho các huyện ủy cải tiến phương thức công tác, phát huy vai trò lãnh

đạo, chỉ đạo của tập thể huyện ủy cũng như từng huyện ủy viên, nhất là đối với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các huyện ủy. Sắp tới, thành ủy chỉ đạo Huyện ủy Vĩnh bảo sơ kết trước, sau đó tất cả các huyện ủy sẽ lần lượt sơ kết đánh giá những kết quả đã thu được, rút kinh nghiệm và bàn biện pháp tiếp tục tiến hành mạnh mẽ cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt". Các ngành của thành sẽ được huy động để giúp các huyện ủy tốt hơn nữa. Ban tổ chức thành sẽ giúp Thành ủy tổng kết một số chuyên đề về cải tiến phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy và phương pháp công tác của huyện ủy viên như: chỉ đạo điểm và mở rộng các điển hình tiên tiến giải quyết các cơ sở kém để đưa phong trào tiến lên đồng đều cách làm việc của các đồng chí bí thư, phó bí thư huyện ủy, của các đồng chí ủy viên thường vụ vừa phụ trách khối, vừa phụ trách vùng, của các huyện ủy viên vừa phụ trách một ngành của huyện, vừa phụ trách một xã.

Làm tốt những việc trên đây chúng tôi tin rằng Thành ủy, các ngành ở Hải phòng sẽ tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho các huyện ủy phấn đấu mau chóng trở thành huyện ủy "bốn tốt" và phong trào các huyện sẽ chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa.